

BÁO CÁO

Tình hình Trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Thực hiện Công văn số 241/UBND - VP ngày 31 tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Lộc Hà về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Thạch Châu đã xây dựng kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tổ chức vui tết đón Xuân vui vẻ an toàn, tiết kiệm, quan tâm đến đời sống dân sinh cũng như công tác ANCT - ANNT- TTAT xã hội; kết quả đạt được như sau:

1. Về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo: Triển khai kế hoạch và quán triệt tổ chức thực hiện đến các ngành, đoàn thể, các thôn trên toàn xã tập trung cây hết diện tích. Quán triệt đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước các cấp về vui tết đón xuân đến tận các đơn vị thôn, các tổ chức đoàn thể, các dòng họ và cụm dân cư liên gia tự quản ANTT đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo công tác phòng chống dịch.

2. Về An ninh: Lực lượng Công an xã đã gọi hỏi, răn đe và làm cam kết đối với các loại đối tượng có tiền án, tiền sự. Đồng thời đã chỉ đạo trung đội nòng cốt, Công an viên, tăng cường công tác tuần tra, phân ca trực 24/24h hàng ngày. Mở sổ theo dõi thu nhận các thông tin từ các cơ sở, đội thường trực an ninh tập trung tuần tra các địa bàn trọng điểm, đoạn đường vắng, vùng giáp ranh. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các loại hình kinh doanh dịch vụ, nhất là các loại hình kinh doanh có điều kiện. Các cửa hàng kinh doanh hàng tạp hoá có nhạy cảm buôn bán pháo, quản lý tốt nhân khẩu tạm trú và khẩu lưu trú qua đêm, tăng cường công tác kiểm tra thị trường, kiểm tra các điểm giết mổ gia súc và mặt hàng tươi sống. Tổ chức ký cam kết đối với các cửa hàng KD - DV - Bán buôn, bán lẻ - cửa hàng ăn uống - Quán Karaoke, các trường học, các đơn vị thôn. Quán triệt chặt chẽ Pháp lệnh số 16/UBTVQH 12 về quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng pháo; Nghị định 36/NĐ - CP về việc cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo nổ và thả đèn trời; tổ chức ký cam kết với các chủ hộ kinh doanh buôn bán và các cơ quan trường học đóng trên địa bàn; trên địa bàn đã xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông. Trong đêm giao thừa đã bắt và xử lý 01 vụ nổ pháo.

3. Công tác sản xuất: Nhân dân đã tích cực xuống đồng làm đất cấy lúa vụ xuân 115ha/120ha đạt 96% kế hoạch; tranh thủ khi thời tiết thuận lợi tiến hành làm đất, chuẩn bị giống, phân bón, vật tư để sản xuất lạc được 20ha/155ha đạt 13% kế hoạch.

4. Về đời sống dân sinh:

Tình hình tư tưởng của cán bộ và nhân dân xã nhà được ổn định, toàn dân tuyệt đối tin tưởng vào các chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước mọi quy định của địa phương.

Lập thành tích chào mừng 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Giáp Thìn được an toàn tuyệt đối và tiết kiệm. Trước tết cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã làm tốt công tác điều tra, rà soát đời sống dân sinh, tổ chức tốt công tác động viên, trao tặng quà cho các đối tượng khó khăn nên mọi người, mọi nhà đều vui Tết, đón Xuân đầm ấm, hạnh phúc.

Phát huy truyền thống quê hương với tinh thần tương thân tương ái "Thương người như thể thương thân" dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng - Chính quyền và sự hỗ trợ của Nhà nước cấp trên. Cán bộ và nhân dân vận dụng sáng tạo và phát huy vai trò tự lực kêu gọi các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, các nhà hảo tâm huy động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết. Tổng số quà được cấp phát: 1.689 suất với tổng số tiền là 637,3 triệu đồng. Trong đó: quà cấp trên 466 suất với số tiền 151,5 triệu đồng; quà vận động con em quê hương và các doanh nghiệp 950 suất với số tiền 402,6 triệu đồng; quà ngân sách địa phương và các đơn vị thôn, trường học vận động 273 suất với số tiền 83.200.000đ.

Số tiền được cấp phát đến tận các hộ nghèo, các hộ chính sách đúng đối tượng, phần nào giúp các gia đình đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, người nhiễm chất độc da cam và các gia đình khó khăn đón tết

5. Hoạt động VHVN - TDTT:

Phát động cán bộ, Đảng viên và nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc; tổng dọn vệ sinh trên địa bàn toàn xã; tổ chức các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, Thể dục thể thao.

Tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho quý cụ vào ngày mùng 03 tháng giêng năm Nhâm Dần tại Nhà Văn hóa các đơn vị thôn và sáng mùng 04 tại Nhà Văn hóa xã. Tổng số quý cụ tuổi mừng thọ và chúc thọ có 179 cụ; 70 cụ chúc thọ, 109 cụ mừng thọ; 70 tuổi có 66 cụ, 80 tuổi có 22 cụ, 90 tuổi có 20 cụ, 100 tuổi có 1 cụ. Tổng kinh phí quà cấp trên là 63.800.000đ. Tại lễ Mừng thọ, chúc thọ tại UBND xã và các đơn vị thôn đã vận động con cháu và con em địa phương ở nhà cũng như đi làm ăn xa về quê đón tết ủng hộ quỹ chăm sóc người cao tuổi ở thôn được: 163 triệu đồng, trong đó tại UBND xã 27 triệu đồng, các đơn vị thôn 136 triệu đồng.

6. Tình hình an ninh nông thôn, an toàn giao thông.

Phát huy được tính tiên phong gương mẫu cố kết chặt chẽ của cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn xã đã tạo nên sự đồng thuận cao, có tác động to lớn trong việc quản lý giáo dục con cháu mỗi gia đình, mỗi dòng họ, của hội viên

đoàn viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm ở mọi nơi mọi lúc và tự làm chủ được chính mình nên trong dịp tết tình hình tình hình ANCT - ANNT cơ bản ổn định, trên địa bàn đã xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông. Trong đêm giao thừa đã xử lý 01 vụ nổ pháo, các tệ nạn đánh bạc, ma túy, hoạt động mê tín dị đoan, đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn thư vượt cấp không có.

7. Công tác tôn giáo:

Trên địa bàn luôn được ổn định, các giáo dân luôn sống tốt đời đẹp đạo, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và mọi quy định của địa phương, lương, giáo luôn đoàn kết với nhau, thi đua trong mọi phong trào các hoạt động mê tín dị đoan, các tà đạo hoạt động ma chay đồng bóng không xảy ra trên địa bàn.

8. Công tác phòng chống dịch bệnh.

Thường xuyên thông báo trên thông tin đại chúng về dịch bệnh để nhân dân biết, khi phát hiện trâu, bò bị bệnh và lợn bị chết không rõ nguyên nhân phải báo cáo cho Cấp ủy, Ban chỉ huy thôn hoặc cán bộ chuyên môn thú y xã để xử lý kịp thời. Các đồng chí cán bộ thôn phải nắm chắc tổng đàn trâu, bò, lợn và số hộ chăn nuôi trên địa bàn thôn mình, khi phát hiện những hộ có trâu bò bị bệnh tuyệt đối không được giấu dịch. Không được chăn dắt trâu bò ra khỏi chuồng nhằm tránh lây lan cho những con trâu bò khác, thực hiện đồng bộ các biện pháp để xử lý, bao vây, khống chế, dập các ổ dịch xảy ra, không để lây lan ra phạm vi diện rộng.

Nghiêm cấm các đối tượng kinh doanh mua bán trâu bò không rõ nguồn gốc xuất xứ, tại vùng có dịch bệnh để bán cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã; các ngành, đoàn thể cấp xã phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và người chăn nuôi chủ động các phương án phòng và chống dịch bệnh trên đàn gia súc của gia đình mình.

Trên đây là báo cáo tình hình trong dịp nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của UBND xã Thạch Châu báo cáo UBND huyện tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Văn phòng HĐND - UBND huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Thông

